

**ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trà Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

*
Số 1-KH/ĐUK

KẾ HOẠCH

**Tổ chức thực hiện phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy
“Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”**

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của Đảng bộ Khối⁽¹⁾, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích” như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động (*gọi tắt là cán bộ, đảng viên*) tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Các cấp ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện hoàn thành Nghị quyết năm 2019 của chi bộ, đảng bộ cơ sở và của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (*gọi tắt là Đảng ủy Khối*), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X.

II- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung

- **Hành động:** Cán bộ, đảng viên nhất là Bí thư cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chủ động nghiên cứu đề xuất, xử lý công việc trong phạm vi, trách nhiệm của mình, không trông chờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; nghiên cứu phát hiện các vấn đề mới, dự đoán những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra để xây dựng kế hoạch giải quyết công việc, có ý thức làm chủ công việc, có lòng tự trọng cao; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình,

¹. Quyết định số 4501-QĐ/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy về hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

lĩnh vực được phân công phụ trách. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- **Kỷ cương:** Cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và pháp luật của nhà nước, các kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hình thành nề nếp làm việc nền nếp, kỷ cương theo đúng nội quy, quy chế, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quyết định của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tổ chức và cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- **Trách nhiệm:** Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới, luôn luôn sẵn sàng nhận công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, năng động, nói đi đôi với làm, làm đến nơi, đến chốn; gắn trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy vào tập thể chi bộ, đảng bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 “*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

- **Sáng tạo:** Cấp ủy phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên đổi mới phương pháp công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đề hoạt động công vụ ngày càng thông suốt, hiệu quả; cải tiến quy trình làm việc, nâng cao năng suất lao động; phát huy ý tưởng sáng tạo, vận dụng sáng tạo những cái mới, tiến bộ, khoa học - công nghệ vào quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

- **Về đích:** Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019 của cấp ủy cơ sở, của Đảng ủy Khối góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Tỉnh ủy.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên⁽²⁾ tạo sự thống nhất cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy “*Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích*”; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị treo khẩu hiệu tại nơi trang trọng của trụ sở làm việc, sản xuất, kinh doanh⁽³⁾. Tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, 03 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối⁽⁴⁾, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng toàn

². Thực hiện Công văn số 648-CV/ĐUK ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tháng 3/2019 cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc triển khai Kế hoạch số 110-KH/TU.

³. Thực hiện theo Công văn số 1056-CV/BTGTU ngày 14/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU.

⁴. Nghị quyết 02-NQ/ĐU ngày 20/04/2016 về “*Nâng cao chất lượng công tác triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ*”; Nghị quyết 03-NQ/ĐU ngày 28/04/2016 về “*Tăng cường lãnh đạo, thực*

diện, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ quyết tâm bức phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

2.2. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đưa vào nội dung chương trình công tác nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết năm 2019 và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối thực hiện đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao.

2.3. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và nêu cao vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ luật, kỷ cương hành chính⁵), bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quyết định của cấp trên.

2.4. Tập trung giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, cố tình kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức, cá nhân.

2.5. Phát huy tính chủ động, tiên phong, gương mẫu, sáng tạo của bí thư cấp ủy trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, tác phong nhậy bén, phong cách làm việc nền nếp, khoa học, sáng tạo; gương mẫu trong thực hiện tuyên truyền, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sâu sát cơ sở, tham gia, quyết định và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo, quyền hạn của mình; có trách nhiệm với tổ chức cơ sở đảng mình phụ trách; chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “*lợi ích nhóm*”.

2.6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quyết

hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng bộ cơ sở”; Nghị quyết 04-NQ/ĐU ngày 28/04/2016 về “*Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở*”.

⁵. Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐUK, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh*”.

liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết chuyên đề; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch và Đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021 đạt 10% trở lên; đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động⁽⁶⁾. Trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, phát huy được sức mạnh của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2.7. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, đảng viên. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bè phái, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ... phải xem xét kiểm điểm, mạnh dạn đề xuất xử lý, kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.

2.8. Các đoàn thể trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, vận động phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng để qua đó góp phần chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phổ biến kế hoạch này⁽⁷⁾ trong đảng viên tại cuộc họp sinh hoạt chi bộ, đồng thời định kỳ đưa các nội dung của kế hoạch vào chương trình công tác của cấp ủy, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Các Đoàn thể trực thuộc căn cứ tình hình thực tế, có biện pháp tuyên truyền kế hoạch phù hợp trong lực lượng đoàn viên, hội viên đạt hiệu quả.

3. Các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối:

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối theo dõi việc triển khai, tuyên truyền, quán triệt kế hoạch này và thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để định hướng chỉ đạo.

⁶. Lãnh đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền đối với công tác cán bộ trong Đảng bộ Khối.

⁷. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan trước đây) đã triển khai Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, xem như đã hoàn thành việc triển khai.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa nội dung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch này vào Chương trình kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, qua đó biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và kịp thời uốn nắn những cá nhân, tập thể chưa làm tốt.

- Văn phòng Đảng ủy Khối theo dõi kết quả nội dung thực hiện trong kế hoạch, qua báo cáo định kỳ tháng, quý, năm của các chi bộ, đảng bộ cơ sở để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có sơ kết đánh giá tình hình.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*),
- Các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
- Các Ban Đảng, Đoàn thể trực thuộc,
- Lưu VP, BTG.ĐUK



Trần Văn Bôi